

**Tết
Đến
Đầu
Năm
Ôn
Chúa
Viếng**

Xuân Bính Thân

Tết hay Tết Nguyên Đán là lễ hội lớn nhất trong các lễ hội truyền thống của Việt Nam, là thời điểm giao hòa giữa năm cũ và năm mới, giữa chu kỳ vận hành của đất trời và vạn vật cỏ cây. Tết Nguyên Đán có nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc thể hiện mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, với gia tộc, với xóm làng, với niềm tin thiêng liêng trong đời sống tâm linh.

Nhà thơ Nguyễn Bính, trong bài thơ “Tết Cửa Mẹ Tôi” đã phác họa đôi nét nhân văn của việc đón Xuân mừng Tết của mẹ mình. Công việc sửa soạn đón Xuân của mẹ Nguyễn Bính cũng là những nét tiêu biểu của nhà nhà rộn ràng, người người náo nức để đón chào những

niềm vui hạnh phúc mới. Nguyễn Bính kể rằng:

Tết đến mẹ tôi vất vả nhiều

Mẹ tôi lo liệu đủ trăm điều

Từ những tháng trước, bà đã chuẩn bị thức ăn cho ngày Tết, rồi đến tết lại làm mới từ nhà cửa đến con người. Tết là tiễn cái cũ, đón cái mới, vì thế phải làm mới từ con người đến nhà cửa:

Sân gạch tường hoa người quét lại

Vẽ cung trù quý, trồng cây nêu

Nuôi hai con lợn tự ngày xưa

Mẹ tôi đã tính “tết thì vừa”

Trữ gạo nếp thơm, mo gói bó

Dọn nhà, dọn cửa, rửa bàn thờ

Tết là dịp làm mới lại mối quan hệ tình cảm và tinh thần để sống gần bó với nhau hơn. Bao nhiêu nợ nần đều được thanh toán trước khi bước vào năm mới. Ba ngày Tết vui cười hòa nhã với nhau. Năm cũ đi qua mang theo những gì không may mắn, bất hạnh và năm mới sẽ mang lại cho con người nhiều may mắn tốt đẹp hơn. Tết là một ngày lạc quan hy vọng. Tết là ngày sinh nhật của mọi người. Trẻ già, lớn bé chúc tuổi cho nhau. Người lớn li xi cho trẻ nhỏ để chúc các cháu gặp may mắn, chóng lớn, khôn ngoan, còn các cụ thì sống lâu, mạnh khỏe.

Tết biểu hiện sự giao cảm giữa trời đất và giữa con người với thần linh. Theo tín ngưỡng dân gian phát xuất từ quan niệm: “Ơn trời mưa nắng phải thì”, người nông dân Việt Nam còn cho đây là dịp tạ ơn trời phật, nhớ đến các vị thần linh có liên quan đến mùa màng như thần Đất, thần Mưa...

Suốt đêm giao thừa, mẹ tôi thức

Lắm nhằm cầu kinh Đức
Chúa bà.

Tết là ngày đoàn tụ gia đình, gia tộc. Người Việt Nam có tục hàng năm mỗi khi Tết đến, dù làm bất cứ nghề gì, bất cứ ở đâu đều tìm về sum họp dưới mái gia đình trong ba ngày Tết, để khẩn vái trước bàn thờ tổ tiên, được ngắm lại mái ấm gia đình. Tết là ngày đoàn tụ, kết lại quan hệ họ hàng thân thuộc. Tết cũng là ngày tưởng nhớ đến người đã khuất. Từ bữa cơm tối 30, trước giao thừa, các gia đình đã thắp hương mời hương linh ông bà tổ tiên và những người thân đã qua đời về ăn cơm, vui tết với con cháu. Đây cũng là cách dạy con cái hiếu thảo, tôn kính ông bà tổ tiên:

Mẹ tôi gọi cả các em tôi

Đến bên mà dặn:” Sáng ngày

mai

Các con phải dậy sao cho sớm
Đầu năm, năm mới phải lanh trai
Mặc quần, mặc áo, lên trên nhà
Thắp hương, thắp nến lễ ông bà
Chớ có cãi nhau, chớ có quây
Đánh đồ, đánh vỡ như người ta..”

Và sáng mùng một Tết:

Mẹ tôi thắt lại chiếc khăn sồi

Rón rén lên bàn thờ ông tôi

Đôi mắt người trông thành kính quá

Ngước xem hương cháy đến đâu rồi.

Hương cháy trọn cây, tàn vẫn không đổ là ông bà chứng giám. Nếu ngày tư ngày tết vong linh ông bà cũng về vui vầy chứng giám cùng con cháu thì quả là hạnh phúc.

Ngày Tết là cơ hội để tạ ơn. Con cái tạ ơn cha mẹ, cha mẹ tạ ơn ông bà tổ tiên. Và người người chúc nhau: Vạn sự như ý – Anh khang thịnh vượng- Phát lộc phát tài- Phúc Lộc Thọ...

Nhân dịp đầu xuân, chúng tôi cũng xin chúc mọi người những lời chúc tốt đẹp trên. Với người Kitô hữu, chúng ta không quên tạ ơn Thiên Chúa đã ban nhiều hồng ân cho mỗi người chúng ta trong năm qua, đồng thời cũng xin chúc: Năm mới được tràn đầy hồng ân Thiên Chúa trong năm Thánh Lòng Chúa thương xót và từ những ân huệ được lãnh nhận, chúng ta biết chia sẻ và phục vụ anh em, phục vụ xã hội theo lòng thương xót của Chúa.

LM Trịnh Ngọc Danh

**Xuân
Qua
Vững
Mạnh
Đức
Tin
Thêm**



CỘNG ĐOÀN ĐỨC MẸ MÔNG TRIỆU ANAHEIM

GIÁO XỨ ST. BONIFACE – GIÁO PHẬN ORANGE

120 North Janss St., Anaheim, CA 92805-2520

Linh Mục Quản Nhiệm: Trịnh Ngọc Danh

Điện thoại: (714) 956-3110 x130 – Fax: (714) 399-0566

Thầy Phó tế Joseph Minh Tông - Điện thoại: (714) 548-7550

CHÚA NHẬT V QUANH NĂM • NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2016

CUNG CHÚC TÂN XUÂN

**HÀNH DIỆN LÀ
NGƯỜI CÔNG GIÁO**
Biết • Yêu mến • Phục vụ

QUỸ MỤC VỤ
2016
GIÁO PHẬN ORANGE

CN V TN / C

Bài đọc 1: (Is 6:1-8). Bài đọc 2: (1Cr 15:1-11).

Tin Mừng: (Lc 5:1-11)

RA KHƠI THẢ LƯỚI

Với nỗ lực, tài năng của mình, không phải lúc nào người ta cũng có thể đạt được kết quả như mong muốn. Kinh nghiệm dân gian cũng đã cho thấy: mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ông Simon và các bạn chài của ông suốt một đêm thức trắng, chống chọi với sóng biển để đánh cá. Họ không muốn trở về không; thế mà họ lại phải đối diện với thực tại ấy.

Đang giặt lưới để chuẩn bị trở về nhà thì Chúa Giêsu đến, Ngài bước lên một trong hai chiếc thuyền; đó là thuyền của ông Simon. Sau khi giảng dạy cho đám đông xong, Ngài bảo ông Simon: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá.”

Xét về con người bình thường thì Chúa Giêsu không có kinh nghiệm đánh bắt cá bằng ông Simon. Nếu như người khác, có lẽ họ đã nói với Chúa: “Ông biết gì về nghề nghiệp chài lưới mà dạy chúng tôi. Ông không thấy suốt một đêm vất vả mà chẳng được con cá nào đó sao?” Nhưng ông Simon lại không phản ứng như thế. Ông đã thưa với Chúa: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Thế là họ chèo thuyền ra khơi để thả lưới. Con thuyền truyền giáo vượt sóng ra khơi. Thái độ mà chúng ta cần học hỏi nơi ông Simon là nghe tiếng gọi của Chúa, gạt bỏ ý riêng và vâng theo thánh ý Thiên Chúa.

Cũng ở chỗ biển sau, nơi họ đã thả lưới, họ đã làm theo lời dạy của Chúa Giêsu. Kết quả mẻ (Xin xem tiếp trang sau)

CHÂN THÀNH TRI ÂN

Cha Quản Nhiệm và Ban Thường Vụ
Cộng Đoàn xin chân thành tri ân đến các ban ngành đoàn thể, hội đoàn, cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa, trong năm qua đã đóng góp công của trong tất cả các sinh hoạt của cộng đoàn và Giáo Xứ.

Nhân dịp Xuân Bính Thân, kính chúc quý vị và gia quyến tràn đầy hồng ân, bình an của Thiên Chúa và một năm mới vạn sự như ý.

Xuân Bính Thân 2016

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Trong Thánh Lễ Chúa Nhật tuần trước
\$23,587.27 và 29 phong bì đã đóng góp qua hệ thống điện tử

Xin chân thành cảm ơn quý cụ, quý ông bà và anh chị em.

Cần thông tin/thông báo, liên lạc: Anh Lê Thanh Quang 714-614-3207

Email: thongtincdanaheim@gmail.com; le_qt@yahoo.com

Đặc trách trang nhà <http://www.cddmmtanaheim.org> • Anh Trần Ngọc Khuyến email: admin@cddmmtanaheim.org

RA KHƠI THẢ LƯỚI

Tiếp Theo

lưới ngoài sức tương tượng. “ Họ bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới, họ phải nhờ các bạn chài khác đến giúp.” Ông Chúa thật dồi dào khi người ta biết vâng phục và làm theo thánh ý của Ngài. Trước kết quả bất ngờ ấy, ông Simon và các bạn ông đã tin vào Thầy và cũng từ đó ông khiêm tốn nhận ra mình con người bất xứng, tội lỗi trước mặt Thiên Chúa: “ Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi.” Khiêm tốn nhận iết mình bất xứng, hèn kém, tội lỗi cũng là thái độ cần có của người tông đồ Chúa.

Chính thái độ vâng phục lời Chúa truyền dạy, với lòng khiêm tốn nhận biết mình bất xứng tội lỗi mà Chúa Giêsu đã trao cho ông Simon một trọng trách trong tương lai: “ Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người cứu sống người ta.”

“ Thế rồi họ đưa lưới vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người” từ đó cho mãi đến hôm nay. Trong cuốn “Truyện Một Tâm Hồn”, thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu đã thú thực: “ Từ lúc có trí khôn cho đến bây giờ, tôi không từ chối Chúa sự gì.”

Vì mến Chúa và các linh hồn, thánh Phanxicô chất chứa trong tim một nguyện vọng và một chương trình: “ Sau khi đi truyền giáo ở Ấn Độ, Malaya, Nhật bản, tôi sẽ đi vào Trung quốc, rồi từ đó vượt qua Mông Cổ, Liên Xô, đi về châu Âu, đến đâu mang Phúc âm đến đó, rồi từ châu Âu, tôi lại vòng sang châu Á một phen nữa.” Thế nhưng lúc vừa đến đảo Tam châu, chuẩn bị vào Trung quốc thì bị sốt rét rất nặng và lìa đời khi vừa 49 tuổi.

Thánh Charles Cornay (Cố Tân) đã từ bỏ gia đình theo tiếng Chúa gọi. Một hôm, trên đường truyền giáo, lúc xe lửa dừng lại ở một ga gần làng của ngài, cha mẹ và tất cả anh chị em đều ra đó để đón thăm. Vì quá thương con, cảm mình không được, cha mẹ ngài đã ngã lẩn trên đường, ngăn cản không cho ngài đi tiếp. Cornay can đảm bước qua mình cha mẹ mà ra đi. Ngày 20/9/1837, ngài đã chịu tử đạo với án lăng trì tại Sơn Tây, Bắc Việt.

Và cứ thế, từ thế kỷ này cho đến thế kỷ khác, đã có không biết bao nhiêu tông đồ Chúa đã “ bỏ hết mọi sự mà theo Chúa.” Còn chúng ta, chúng ta học hỏi được gì ở gương tông đồ của ông Simon và chúng ta đã từ bỏ được gì, hy sinh được gì để theo Chúa?

LM Trịnh Ngọc Danh

VƯỜN CẦU NGUYỆN

Tháng 02 tuần thứ 1 cầu cho ơn gọi

Xin Cộng Đoàn Cầu Nguyện Cho...

** Quý Thầy trong cộng đoàn luôn vững tin trong ơn gọi, Và cầu cho các bạn trẻ quảng đại đáp lời mời gọi của Chúa cho cánh đồng truyền giáo.

** Các Huynh Trưởng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu, trong ngày Tĩnh Tâm tuần qua được nhiều ơn Chúa soi sáng, để phục vụ tốt cho Phong Trào.



PHÂN ƯU

Cộng đoàn xin thành kính chia buồn về sự ra đi của cụ Bà **Maria Phạm Thị Nhạ**

Cụ là thân Mẫu của Anh Chị Nguyễn Văn Hoà, là thành viên trong ban hướng dẫn và trật tự, thành viên trong ban khánh tiết trang trí.

Nguyện xin Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu sớm đưa linh hồn **Maria** về hưởng nhan thánh Chúa.

CHÂN THÀNH CẢM ƠN

Cha Quản Nhiệm cùng Ban Thường Vụ Cộng Đoàn chân thành cảm ơn đến Hội Các Bà Mẹ Công Giáo Anaheim, các ban ngành đoàn thể, ca đoàn Hương Việt, cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa đã hy sinh bỏ thời giờ, công sức lo cho Thánh Lễ, buổi tiệc và văn nghệ mừng Xuân Bình Thân 2016 năm nay.

Cũng không quên Cảm Ơn toàn thể quý vị và gia quyến đã tham dự Thánh Lễ và dự tiệc tất niên.

VIỆT NGỮ - THIẾU NHI - GIÁO LÝ

Chương trình VN-TN-GL sẽ trở lại sinh hoạt vào tuần tới ngày 13-02-2016. Mong quý Phụ Huynh Chở con em đi học đúng giờ.

HỘI CÁC BÀ MẸ CÔNG GIÁO

Hội sẽ không có buổi họp vào tháng 2. Hẹn gặp các Bà và các chị trong tháng 3.

Mùng 1 Tết sẽ có Thánh Lễ Minh Niên tại Trung Tâm Công Giáo (TTCG) vào ngày 8 Tháng 2, 2016 lúc 9 giờ sáng.

Xin các Bà và các Chị đi tham dự Thánh Lễ Đầu Năm, để xin Thiên Chúa ban cho Gia Đình chúng ta được mọi sự bằng an trong Năm Mới.
Ban Trị Sự HCBMCG Anaheim kính mời.

BAN THƯỜNG VỤ CHÚC XUÂN

Nhân dịp năm Bình Thân, Ban Thường Vụ chúng con xin kính chúc Cha Quản Nhiệm, Thầy Phó Tế, Sơ Thu Liễu, quý Hội đoàn, Ban ngành, Phong trào và toàn thể quý cộng đoàn dân Chúa năm mới luôn được tràn đầy Hồng Ân và Bình An của Thiên Chúa.

Nguyện xin Chúa Xuân ban xuống cho Cha Quản Nhiệm, cùng toàn thể Cộng đoàn Dân Chúa & Gia Quyển Tân Xuân An Khang, Thịnh Vượng, luôn luôn an vui trong tình hiệp nhất của cộng đoàn chúng ta.

Kính chúc! Kính chúc!

Đại Diện BTV Cộng Đoàn ĐMMT, Anaheim
Chủ tịch Nguyễn Năng Chi

GIÁO XỨ GÂY QUỸ

Thứ Bảy ngày 27 tháng 2, 2016: Bán PHỞ & Chả Giò mang về hay ăn tại Hội Trường.

Chủ Nhật ngày 28/2/2016 Bán Tacos & Pancakes

Rất mong Cộng Đoàn Dân Chúa ủng hộ các ngày trên, để giúp Giáo Xứ sửa sang Thánh Đường.

** Vé ăn PHỞ và mang về, được bán trước và sau các Thánh Lễ hàng tuần.

MỘT VÀI PHONG TỤC TẾT VIỆT NAM

CHÚC TẾT

Chúc tết hay mừng tuổi là nói những lời cầu mong tốt lành cho người khác trong những ngày đầu năm. Trong gia đình, sáng mùng một thì con cái chúc tết cho cha mẹ và ông bà. Con cháu mà chưa có gia đình thì cũng được ông bà, cha mẹ chúc lại và cho một món tiền đựng trong một phong bì đỏ gọi là lì xì. Tiền lì xì thường là những tờ giấy bạc còn mới.

Trong ba ngày đầu năm, hay còn gọi là ba ngày tết, người ta đi đến nhà bà con, bạn bè, để chúc những điều tốt lành cho năm mới. Ngay cả với những người mới gặp cũng vẫn vui vẻ và chân thành chúc nhau. Khi có người quen đến nhà chúc tết thì chủ nhà phải tiếp đãi vui vẻ, thân mật và đãi ăn uống. Tục lệ này nói lên sự quan tâm và tình thân giữa con người với nhau, dù là thân hay sơ. Ngày nay, tuy sống ở nước ngoài, người Việt vẫn giữ tục lệ đáng yêu này.

Mong một thì tết nhà cha,

Mong hai tết chú, mồng ba tết thầy.



LỊCH TRÌNH THÁNH LỄ TUẦN TỚI

Thứ Ba 02-02-2016 Kinh nguyện 6:30PM
Thánh Lễ Mừng 2 TẾT 7:00PM

Thứ Tư 10-02-2016 LỄ TRO 7:30PM
tại hội trường Giáo xứ. Xin Cộng Đoàn nhớ **ăn chay và kiêng thịt** trong ngày Lễ Tro, và đi sớm để có chỗ đậu xe.

Thứ Bảy 13-02-2016 Mừng 6 TẾT 6:30PM

Dâng Cua Lễ:

Thứ Bảy 13/2/2016: Ban Xướng Kinh
Thứ Bảy 20/2/2016: Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể

ĐÓNG GÓP QUỸ SINH HOẠT CỘNG ĐOÀN 2016-2017

Tuần Thứ 8: 30-01-2016

Ô/B Vũ Thanh Nhiếp	\$100
A/C Đinh Thành Chánh	\$100
Chị Trần Thị Phụng	\$100
Ô/B Nguyễn Ngọc Hiền	\$100
Ô/B Đỗ Văn Lê	\$100
Tổng cộng thu tuần 8:	\$500

Tuần Thứ 9: 06/02/2016

Ô/B Nguyễn Kim	\$100
A/C Nguyễn Kim Anh	\$100
A/C Kham & Liễu	\$100
Lê, Huệ	\$50
Ẩn danh	\$40
Tổng cộng thu tuần 9:	\$390

Tổng cộng thu 9 tuần: \$10,090

CẦN GIÚP ĐỠ

“Hai mẹ con, mới từ Việt Nam qua, chưa biết lái xe muốn được tham dự Thánh Lễ và xưng tội cuối tuần tại cộng đoàn ĐMMT- St. Boniface - Anaheim.

Xin quý Ông Bà Anh Chị Em, vì lòng bác ái nếu ai có thể giúp đỡ được xin liên lạc”: Dương Thị Ngọc Lan, 1536 W. Minerva, Ave. Anaheim, Ca. 92802. Điện thoại 714-732-8297 hay 732- 829-5910 (cell.) Xin chân thành cảm ơn.